

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
BAN VẬN ĐỘNG QUỸ BẢO TRỢ
NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 60 /BVĐQ-XH
V/v vận động Quỹ bảo trợ nạn nhân
chất độc da cam năm 2017- 2018

Thừa Thiên Huế, ngày 18 tháng 5 năm 2017

Kính gửi: Sở Nông Nghiệp & Phát triển Nông thôn
tỉnh Thừa Thiên Huế

Thực hiện Quyết định số 105/1998/QĐ-TTg ngày 09/ 6/ 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc cho phép Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thành lập Quỹ Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam ở Việt Nam; Quyết định số 696/QĐ-UBND ngày 08/ 4/ 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc Kiện toàn Ban vận động Quỹ Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam tỉnh Thừa Thiên Huế;

Quỹ Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam tỉnh Thừa Thiên Huế đã hoạt động được gần 20 năm, trong những năm qua Quỹ đã huy động từ các nguồn gần 20 tỷ đồng giúp đỡ cho trên 50 ngàn lượt người. Tuy nhiên, do bệnh tật, điều kiện cuộc sống của nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật nghèo còn quá khó khăn, với nguồn kinh phí huy động nêu trên vẫn không thể đáp ứng hỗ trợ cho các nạn nhân những lúc khó khăn hay nhân dịp lễ tết cổ truyền của dân tộc.

Thực hiện kế hoạch hoạt động Quỹ Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam tỉnh năm 2017 – 2018, với mục tiêu Cải thiện chất lượng cuộc sống cho gia đình các nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật nghèo với các hoạt động chính như làm nhà, hỗ trợ vốn sinh kế, tặng quà có giá trị vào các ngày lễ, tết cổ truyền, khen thưởng các cháu có bố, mẹ bị nhiễm chất độc có thành tích trong học tập...

Được sự cho phép của UBND tỉnh, Ban vận động Quỹ da cam tỉnh kêu gọi các tổ chức, các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp các cá nhân tùy lòng hảo tâm, tham gia đóng góp một phần cho Quỹ.

Thời gian kêu gọi ủng hộ: Từ 20/5 /2017 đến 20/8//2017.

Số tiền đề nghị ủng hộ:

- Đối với cán bộ công nhân viên chức, vận động ủng hộ tối thiểu 1/2 ngày lương.
- Đối với hộ gia đình, vận động ủng hộ tối thiểu 10.000 đồng.
- Đối với học sinh tiểu học và trung học cơ sở, trung học phổ thông vận động tiền tiết kiệm của học sinh. Học sinh là hội viên chữ thập đỏ, vận động tối thiểu 5.000 đồng, sinh viên vận động tối thiểu 10.000 đồng.

Đối với các doanh nghiệp, vận động tùy lòng hảo tâm.

Tài khoản tiếp nhận tiền ủng hộ Quỹ:

Tên tài khoản: Hội chữ thập đỏ tỉnh Thừa Thiên Huế.

Số tài khoản: 0161.001.620.909, Ngân hàng Ngoại thương Thừa Thiên Huế.

Hoặc nộp tiền mặt tại Văn phòng Tỉnh hội Chữ thập đỏ Thừa Thiên Huế - Cơ quan thường trực Quỹ (số 15 Trương Định - TP Huế) và trụ sở Hội Chữ thập đỏ thành phố Huế, các thị xã và các huyện.

Cuộc vận động này kêu gọi lòng hảo tâm của cán bộ, công chức, nhân dân và các tổ chức, các sở ban ngành, các doanh nghiệp đóng góp cho Quỹ để giúp đỡ nhiều hơn, hiệu quả hơn đối với những nạn nhân chất độc da cam trong tỉnh.

Ban vận động Quỹ Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam kính đề nghị các tổ chức, các cơ quan, đơn vị ủng hộ và cùng vận động nhân dân nhiệt tình hưởng ứng.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Các thành viên Ban Vận động;
- CVP, PCVP UBND tỉnh KGVX;
- Lưu.



PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Đình Khắc Đính